

การดำเนินการตามสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕)
 เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ช่วงที่ ๒ การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (ถ่ายทอดสัญญาณ VCS)

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)		
๑. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับข้าราชการในพื้นที่ให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส	- ทุกหน่วยงาน
๒. การออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับและติดตามนายอำเภอในฐานะนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ในการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามการออกใบอนุญาตดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ
๓. การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว การทำประชาคมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น โดยเน้นเรื่องที่ประชาชนจำเป็นต้องทราบ เรื่องที่ต้องการขอความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากส่วนราชการในพื้นที่ที่มีความสำคัญกับประชาชน	- ทุกหน่วยงาน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง - อำเภอทุกอำเภอ
๔. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่	- ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
๕. การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร โดยเน้นดำเนินการในจุดที่เป็นปัญหาและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแทนการดำเนินการทั้งสายเพียงสายเดียว	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
๖. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งการลดผู้เสพยาเสพติด (Demand) และการจัดการกับผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติด (Supply) ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และสถาบันครอบครัว	- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
<p>๗. การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รมรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย โดยให้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข/ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID - Free Setting เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในพื้นที่</p> <p><u>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</u></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีรายการค่าใช้จ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันและได้รับการอนุมัติจ่าย ก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่ยังไม่ส่งเบิกเงินทรงพระราชการเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ให้ทำเรื่องขอขยายเวลาเปิดระบบการเบิกจ่าย เงินทรงพระราชการดังกล่าวมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
<p>๘. การใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระมัดระวังเรื่องการนำกฎหมายไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและเด็กเล็ก และในพื้นที่สถานศึกษา รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลและควบคุมการใช้กฎหมายในทางการแพทย์ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยองบูรณาการกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
<p>ข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)</p>		
<p>๑. การขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้มีความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยควรมีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้ทั่วถึง เพื่อให้แจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งต่อไปยังศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง - อำเภอทุกอำเภอ

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>(Hard Copy) ไว้ก่อนและเมื่อสามารถเพิ่มเติมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ได้ จึงดำเนินการบันทึกลงในระบบ Logbook</p> <p>๑.๓) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในพื้นที่ ในการนี้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจเรื่องนี้ของประชาชนในพื้นที่และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก)</p> <p>๑) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒) เมื่อเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไข ซึ่งทีมพี่เลี้ยง ทีมปฏิบัติการ และศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ได้วิเคราะห์และชี้เป้าหมายการแก้ปัญหาให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบที่เป็นผู้แก้ไขปัญหา</p> <p>๓) ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๕ เป็นห้วงเวลาที่หน่วยงานจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นรายครัวเรือนแบบพุ่งเป้าและตรงตามสภาพปัญหา โดยจากในระบบ TPMAP ที่ได้มีการดำเนินการและบันทึกข้อมูลจำนวน ๖๕๒,๓๔๔ ครัวเรือน และมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสำรวจและช่วยเหลือ จำนวน ๑,๐๒๘,๐๑๙ ราย แบ่งเป็นด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการบริการภาครัฐ มีครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน ๖๐๒,๕๗๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๗ ทั้งนี้ จะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และจนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย</p> <p>๔) จากการลงพื้นที่ของทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการ พบครัวเรือนที่มีปัญหาความเดือดร้อนอื่นนอกเหนือจาก ๑๗ ตัวชี้วัด จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๖๓,๔๘๘ ครัวเรือน เช่น ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง บุคคลที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน บุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ที่มีหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งยังไม่สามารถบันทึกในระบบ TPMAP ได้อย่างสมบูรณ์</p>	<p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง</p>
ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)		
<p>๑. การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม</p>	<p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการรับมือสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม รวมทั้งการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การเตรียม</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เครื่องจักรกลสาธารณภัยเปิดทางน้ำหรือสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง</p> <p>๒) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ประสานการปฏิบัติงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดในการรับมือสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมการรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ ทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนพื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย</p> <p>๒) ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินการเตรียมการรับมือสาธารณภัยตลอดทั้งปี</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p>
<p>๒. การเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๑) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเสริมสร้างศักยภาพให้นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอมีความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องแนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อแจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อให้จังหวัดถือปฏิบัติ เนื่องจากรัฐบาลได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนสามารถใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยดำเนินการและปฏิบัติภายใต้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบฯ เท่านั้น</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผ่านระบบข้อมูลสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. การเตรียมพร้อมรับมือการเกิดสึนามิ</p>	<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนกรณีมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสึนามิ โดยยังคงมีระบบแจ้งเตือนภัยของเครือข่ายระหว่างประเทศติดตามแจ้งเตือนประเทศไทยหากเกิดสึนามิขึ้น รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของระบบหอเตือนภัย ซึ่งจะเป็นช่องทางในการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชน ตลอดจนศูนย์พักพิงชั่วคราว (Temporary Shelter) พร้อมทั้งแจ้งแนวทางในการอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวดังกล่าวให้ประชาชนทราบ</p> <p><u>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจและเตรียมความพร้อมก่อนการเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้ความรู้และแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตระหนกเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น</p>	<p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p> <p>- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง</p>